



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๖

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ จึงประกาศรายงานการประชุมฯ มาให้ประชาชนได้ทราบถึงการดำเนินงานของกิจการสภาโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

( นางยุพิน บุญมาพบ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ  
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๖  
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายยุพิน บุญมาพบ	ประธานสภา อบต.แฉะ	ยุพิน บุญมาพบ
๒	นางวาธินี รินทร์พรหม	รองประธานสภา อบต.แฉะ	วาธินี รินทร์พรหม
๓	นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์	เลขานุการสภา อบต.แฉะ	ล้อม แยมสุวรรณรัตน์
๔	นายสมาน แป้นคนโท	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๑	สมาน แป้นคนโท
๕	นางถนอม รักดี	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๓	ถนอม รักดี
๖	นายลู เตชะทัต	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๕	ลู เตชะทัต
๗	นายมานะ เชื้อจ้อหอ	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๖	มานะ เชื้อจ้อหอ
๘	นายเหล่า ชัดกระโทก	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๗	เหล่า ชัดกระโทก
๙	นายฉลอง ภัคดีกระโทก	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๘	ฉลอง ภัคดีกระโทก
๑๐	น.ส.นภาพร ลอยครบุรี	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๙	นภาพร ลอยครบุรี
๑๑	นายอมรินทร์ หงษ์ทอง	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๑๐	อมรินทร์ หงษ์ทอง
๑๒	นางพัทธนันท์ นิมมณีรัตน์	สมาชิกสภา อบต.แฉะ หมู่ ๑๑	พัทธนันท์ นิมมณีรัตน์

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวีระชาติ ช่วงสูงเนิน	รองนายก อบต.แฉะ	วีระชาติ ช่วงสูงเนิน
๒	นายดาวเทียม เป้ากระโทก	รองนายก อบต.แฉะ	ดาวเทียม เป้ากระโทก
๓	นายไสว โลสันเทียะ	เลขานุการนายก อบต.แฉะ	ไสว โลสันเทียะ
๔	น.ส.ชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ	หัวหน้าสำนักปลัด	ชนิษฐา ทิพย์ประเสริฐ
๕	นางชัชชชา ขุนระจับสังข์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ชัชชชา ขุนระจับสังข์
๖	น.ส.กรรณิการ์ ลาภาเอนกนันท์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรณิการ์ ลาภาเอนกนันท์
๗	น.ส.ณพนาฏ เยื้องกระโทก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ณพนาฏ เยื้องกระโทก
๘	น.ส.ขวัญใจ ศรีพลกรัง	เจ้าพนักงานธุรการ	ขวัญใจ ศรีพลกรัง
๙	น.ส.สุภัทตรา เบิกบาน	นักวิชาการเกษตร	สุภัทตรา เบิกบาน
๑๐	น.ส.มิรันตี ศิริเมฆา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	มิรันตี ศิริเมฆา
๑๑	นายเฉลิมชาติ แสไพศาล	ผู้อำนวยการกองช่าง	เฉลิมชาติ แสไพศาล
๑๒	น.ส.ประภาพรรณ ตัดกระโทก	พนักงานจ้าง	ประภาพรรณ ตัดกระโทก

๑๓	น.ส.สมิตานันท์ แหว่กระโทก	พนักงานจ้าง	สมิตานันท์ แหว่กระโทก
๑๔	น.ส.กนกกาญจน์ อิ่มกระโทก	พนักงานจ้าง	กนกกาญจน์ อิ่มกระโทก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ ขอเปิดการประชุม (สมาชิกทุกคนยืน) วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ มีสมาชิกอยู่ในตำแหน่ง ๑๑ คน มาประชุม ๑๑ คน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

ในเดือน เมษายน ที่จะมาถึงนี้ก็เป็นฤดูร้อน ซึ่งปีนี้อากาศก็จะร้อนมาก ฝากให้ทุกท่านได้ดูแลรักษาสุขภาพ และให้ระวังพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รับฟังการแจ้งเตือนจากการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมและระวังเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ

๓.๑ เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ มีความประสงค์เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแฉะ พิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา ท้องถิ่นภายใน ๖ เดือน ดังต่อไปนี้

๑.ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ทำเพื่อบำบัด ความเป็นเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

๒.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

๓.เมื่ออนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้ผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นพับไป หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

๑. ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (ซึ่งหักส่งฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ. แล้ว) และนำไปหักเงินสะสมที่มีภาระผูกพัน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน

๒. ก่อนนำไปใช้ให้ อปท. สำรองเงินสะสมไว้สำหรับจ่าย ดังนี้

๒.๑ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประมาณ ๓ เดือน

(๑) จำนวนจากเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่นที่จะปรับขึ้น ๑ เม.ย.๖๖

๒.๒ สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไประบุดุพทุประสงค์

(๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ ประมาณ ๓ เดือน

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ประมาณ ๓ เดือน -จำนวนจากยอดวงเงินอุดหนุน อปท. ได้รับแต่ละเดือน

๒.๓ สำรองจ่ายกรณีสาธารณภัย ร้อยละ ๑๐ ของเงินสะสมคงเหลือ หลังจากหักรายการตามข้อ ๒.๑ - ๒.๒ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

๓. ลักษณะและประเภทโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายได้

๓.๑ ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อปท. ในด้าน

(๑) การบริการชุมชนและสังคม หรือ

(๒) กิจกรรมที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ หรือ

(๓) กิจกรรมเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดยให้ความสำคัญกับโครงการ ดังนี้

สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

การสนับสนุนการใช้ยางพาราในประเทศ

อื่น ๆ ที่ อปท. เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ประธานสภาฯ

นางชัชชษา ขุนระงับสังข์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลแะ และ เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญท่าน ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจง ตามรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ (ระหว่างปี) ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลแะของเรา มีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวนเงิน ๘,๕๑๖,๐๐๕.๑๖ บาท ในรายละเอียดขอให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจ และการจ่ายขาดเงินสะสมขอให้พิจารณาตามความจำเป็นและเกิด ประโยชน์สูงสุดตามความเหมาะสม ขอฝากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแะ ได้พิจารณา(ตามเอกสารแนบ)

ประธานสภาฯ

จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแะ พิจารณออนุมัติโครงการจ่ายขาด เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นป่าช้าบ้านหนองรัง บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลแะ อำเภอบรบือ จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร(บดอัดแน่น) รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ
๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยบ้านตาเหลื่อยายกำไรถึงไร่หม้ออารมณ์ บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ที่ ๕ ตำบลแะ อำเภอบรบือ จังหวัด นครราชสีมา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บดทับ) รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ
๓. โครงการติดตั้งฝาดตะแกรงเหล็กวางระบายน้ำ เส้นจากแยกศาลาประชาคม ถึงบ้านนายประเสริฐ เรื่องกระโทก บ้านถนนกลาง หมู่ ๘ สถานที่ ก่อสร้าง เส้นจากแยกศาลาประชาคมไปถึงบ้านนายประเสริฐ เรื่องกระ โทก บ้านถนนกลาง หมู่ ๘ ตำบลแะ อำเภอบรบือ จังหวัด นครราชสีมา รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ
๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยบ้านนางสายยนต์ถึงไร่ไฉนาคม บ้าน หนองรัง หมู่ ๒ บ้านหนองรัง ตำบลแะ อำเภอบรบือ จังหวัด นครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (บด อัดแน่น)รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

ที่ประชุม	มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์	จำนวน	๑๐	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
ระเบียบวาระที่ ๔	ระเบียบวาระอื่น ๆ			
ประธานสภา	ท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญคะ			
น.ส.ณพนาฏ เอื้องกระโทก	ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะชะของเราได้สำรวจประชากร สุข และแมว			
นักจัดการงานทั่วไป	เสร็จเรียบร้อยแล้ว และบันทึกข้อมูลลงระบบเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้สั่งจอง			
	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงพร้อมที่จะจ่ายวัคซีนให้กับทุก			
	หมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โดม องค์การบริหารส่วน			
	ตำบลชะ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอแจ้งให้กับทุก			
	หมู่บ้านได้รับทราบ และมารับวัคซีนตามวัน และเวลา ดังกล่าว ให้นำกระติก			
	ใส่น้ำแข็งมาด้วย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการควบคุม และป้องกัน			
	โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ปีนี้เราได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเร็ว			
	กว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้ววัคซีนขาดตลาดทำให้เกิดความล่าช้า			
ที่ประชุม	รับทราบ			
ประธานสภา	เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา			
	องค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ จะ			
	จัดขึ้น ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ นั้น เป็นโครงการที่จัดให้กับ			
	พวกเราทุกคน ตามแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้วนั้น ขอเชิญทุกท่าน			
	ได้ร่วมโครงการฯ อยากให้ไปทุกท่าน ส่วนกำหนดการนั้น เจ้าหน้าที่ที่			
	รับผิดชอบจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง			
ที่ประชุม	รับทราบ			
ประธานสภา	อีกหนึ่งเรื่องที่ยากจะขอความร่วมมือ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการตั้งด่าน			
	บริเวณต้นยาง วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ตามโครงการเจ็ดวัน			
	อันตรายซึ่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งร่วมกับทางอำเภอครบุรี			
	สถานีตำรวจภูธรครบุรี สาธารณสุขอำเภอ หมวกการทาง กำนัน			
	ผู้ใหญ่บ้าน ชุก ๓๑ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ก็จะมีการตั้งด่าน			
	หรือจุดบริการประชาชน เป็นประจำทุกปี ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ออกมา			
	เยี่ยมด่าน มาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะ			
	คะ			

ที่ประชุม

รับทราบ

- ๒ -

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ขอเชิญได้

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ

ขอปิดการประชุมสภา และขอขอบคุณทุกท่าน ณ โอกาสนี้

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

) ล้อม แยมสุวรรณรัตน์ ผู้จตฺรยงนการประชุม  
(นายล้อม แยมสุวรรณรัตน์)  
เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

วาธินีย์ รินทร์พรหม  
(นางวาธินีย์ รินทร์พรหม)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นวพร ลอยครบุรี  
(นางสาวนวพร ลอยครบุรี)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

) ลุ เตชะทัต  
( นายลุ เตชะทัต )  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

เหล่า ชัดกระโทก  
(นายเหล่า ทัดกระโทก)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ยุพิน บุญมาพบ  
(นางยุพิน บุญมาพบ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม